



เรื่องเล่าจาก ดาร์ฟูร์

ส.อ.บรรพต กิ่งก้าน

ชุด ปจว. กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์

ในฉบับที่แล้วผมติดค้างคุณผู้อ่านในเรื่องความรู้สึกของผู้บังคับบัญชาของทหารไทยในกองกำลัง UNAMID มีต่อทหารไทยที่กำลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพอยู่ในขณะนี้ซึ่งในฉบับที่แล้วได้เล่าให้คุณได้ทราบถึงความรู้สึกของชาวบ้านชาวเมืองไปแล้ว แต่ผมมาคิดดูอีกทีมันคงจะไม่ใช่ธรรมกันสักเท่าไร หากจะพูดถึงเฉพาะผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นทหารเหมือนกัน ถึงแม้จะต่างชาติต่างภาษา อาจจะมีผู้คิดว่า “...แหม...เป็นทหารเหมือนกันก็เข้าข้างกันสิ” เอาเป็นว่าผมมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกให้คุณทราบตามที่ได้ยิน ได้เห็นมาแล้วกันนะครับ เลยจะขออนุญาตเล่าถึงเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่พลเรือน และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของทหารไทยด้วยแล้วกัน

การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในแคว้นดาร์ฟูร์ไม่ใช่จะมีเฉพาะทหารเท่านั้นครับ ถ้านับกันอย่างจริงจังแล้ว กำลังพลที่เป็นทหารมีจำนวนไม่มากเท่ากับพลเรือนทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งต่างก็มีหน้าที่ และสายการบังคับบัญชาที่แยกจากกัน บางหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานรวมทั้งคนและงบประมาณต่างๆ ด้วย จากสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ที่แยกขาดจากกันนี้ ทำให้ไม่อาจจับคู่ความรู้สึกกันได้อย่างแน่นอนครับ

ดังที่เคยได้เรียนให้คุณผู้อ่านได้ทราบในหลายตอนที่ผ่านมาแล้ว การปฏิบัติงานของทหารไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของสายการบังคับบัญชาโดยตรงตั้งแต่กองบัญชาการส่วนภูมิภาค ตะวันตก ไปจนถึงกองบัญชาการกองกำลัง UNAMID และหน่วยงานพลเรือนของสหประชาชาติ ได้แก่ HEAD OF OFFICE เป็นสำนักงานด้านการส่งกำลังบำรุงมี Mr. John Musonda เป็นหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับ FORCE COMMANDER หรือผู้บัญชาการกำลัง UNAMID ดังนั้นบุคคลพลเรือนท่านนี้จึงมีบทบาทสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

Mr. John Musonda (HEAD OF OFFICE) ได้กล่าวเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมกองกำลังทหารไทยในครั้งหนึ่งว่า “ผมมีความประทับใจมากกับการจัดระเบียบค่ายที่พักของทหารไทย ผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โครงการช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนที่ได้เสนอมา เป็นเรื่องสำคัญของคุณฝ่ายที่ต้องช่วยกันทำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผมมีความยินดีที่จะช่วยดำเนินการให้เต็มที่ เรามาที่นี่เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนการทำงานของทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อเรามาในครั้งต่อไปปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขให้แล้ว”

สิ่งที่ทำให้เขาประทับใจจุดประทับใจนั้นก็เรื่องโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั่นแหละครับ ซึ่งเป็นนโยบายอันแนบแน่นของ พ.อ.ณรงค์ สอนแก้ว ผบ.กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ซึ่งเป็นการผูกมิตรกระชับจิต สร้างแรงจูงใจและความสัมพันธ์ จนเกิดความ



ความรู้สึกของผู้คนที่ มีต่อทหารไทย ในภารกิจรักษาสันติภาพ



ไว้นือเชื่อใจต่อกัน การงานในกิจการของทหารไทยในเวลาต่อมาจึงดูราบรื่นไปเสียหมด ไม่เหมือนกับกองกำลังในพื้นที่อื่น แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับ การทำงานไม่ว่าที่ไหนก็มีปัญหาเหมือนกันทุกทีเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ ใครๆ เขาก็อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จจริงใจใหม่ครับ

กองกำลังทหารไทยไม่เพียงแต่จะสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน หรือคนทางฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ในฐานะของกองกำลังรักษาสันติภาพซึ่งต้องเป็นกลางทางการเมือง จะรู้จักกันแต่ทางฝ่ายรัฐบาลก็กระไรอยู่ ในพื้นที่ปฏิบัติการก็ยังมีกลุ่มกองกำลังเคลื่อนไหวอยู่เช่นกัน กลุ่มนี้คือกลุ่ม JEM (Justice and Equality Movement) ทหารไทยเรารู้จักดี “ไม่เข้าถ้าเสีย ก็ไม่ได้ลูกเสีย” เลยยกกำลังเข้าไปพัฒนาสัมพันธ์ถึงถิ่นกันเสียเลย แม้จะมีการบอกกล่าวกันก่อนหน้าแล้ว แต่บรรยากาศในช่วงแรกก็อยู่ในภาวะความตึงเครียดอยู่ไม่น้อย แต่รอยยิ้มของมิตรภาพ รวมทั้งการแสดงความเป็นมิตร การพบปะกัน



ในครั้งนั้นกลุ่ม JEM เลยเทใจให้ทหารไทยมาเต็มๆ ตอนเข้าไปบรรยายภาคอิหม่าม อี๊ดอัด แต่เขาออกมีแต่รอยยิ้ม โบกมือโบกมืออำลากันแบบพลิกฝ่ามือกันเลยทีเดียว เรื่องนี้ได้รับการชื่นชมจาก UNAMID เป็นอย่างมาก “พี่ไทยสละอย่างสบายไปแปดอย่าง” ก็ต้องยกย่องท่านนายทหารฝ่ายอำนวยการที่วางแผนการปฏิบัติ จนภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีละครับ

พันเอก ชิตาธิปไตย มาฮิลโล ผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันตก (Brig. Gen. SITHABISO MAHLOBO: SECTOR WEST COMMANDER) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้กล่าวกับกำลังพลทหารไทยว่า “นับเป็นเกียรติอย่างมากที่ผมได้มาร่วมงานกับกองพันไทย เหมือนที่ผมเพิ่งได้บอกนายทหารไปแล้วในห้องประชุมว่า กองพันไทยนั้นเปรียบได้ดังสัญลักษณ์ทางทหาร เป็นความภาคภูมิใจของ UNAMID และผมไม่เคยพูดแบบนี้กับกองพันไหนๆ มาก่อน ซึ่งผมเองก็บอกผู้พันทุกท่านของทุกกองพันไปแล้ว...ผมอยากให้ทุกกองพันได้มาเรียนรู้การทำงานแบบ

มีอาชีพจากกองพันไทยบ้าง”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านไปเดือนของการปฏิบัติภารกิจ (ขณะพิมพ์ต้นฉบับ) ผู้นำคนสำคัญของเมืองมูการ์ ที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับทหารไทยมากที่สุดเห็นจะเป็น นายอาดัม อิสมาแอล อะห์หมัด ผู้แทนรัฐบาลด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมและการพัฒนาเมืองมูการ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าออกนอกในไปมาหาสู่กันเป็นประจำ เนื่องจากภายในฐานปฏิบัติการมูการ์ได้มีการเปิดโครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่าสองร้อยคน ได้แสดงความรู้สึกกับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๘ ในพิธีปิดการอบรมว่า “ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานราชการของเมืองมูการ์ ประชาชน และเกษตรกรทุกท่านขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับกองกำลังไทย รัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทย ขอเรียกร้องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ให้ทุกท่านนำสิ่งที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ และไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสเข้าอบรมด้วย

โครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนของขวัญชิ้นใหญ่ อันล้ำค่าของทหารไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยได้มอบให้กับชาวมูการ์ และชาวซูดานไว้เป็นที่ระลึก แนวพระราชดำรินี้เกิดจากการที่ประเทศไทยเคยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คิดค้นแนวทางนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนของพระองค์หลุดพ้นจากความยากลำบาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวซูดานจะนำแนวปรัชญาไปใช้ เนื่องจากเป็นปรัชญาที่สำคัญเป็นของขวัญจากประเทศไทย หากนำมาประยุกต์มาปรับใช้ คนซูดานจะได้อยู่ดีกินดีเหมือนคนไทยในประเศไทย”

คุณผู้อ่านครับนี่เป็นความรู้สึกที่บุคคลต่างๆ ได้กล่าวถึงทหารไทย และประเทศไทย คำกล่าวเหล่านี้ล้วนถ่ายทอดออกมาจากจิตใจ เป็นความจริงใจที่เขาได้มอบให้จนผมเองก็ไม่ทราบว่าจะเอาตัวอักษรใดมาบรรยายถึงความรู้สึกที่เขามอบให้เราได้ เพราะสิ่งที่เปล่งประกายออกมาจากแวตตา และอากัปกริยานั้น มันยากจริงๆ ครับที่จะบรรยาย สิ่งที่เขาบ้านชาวเมืองเขาพูดถึงทหารไทย ดูเหมือนว่าจะเป็นการพูดปากต่อปาก จนแพร่กระจายกันไปเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งอบรมได้เพียง ๘ รุ่นเท่านั้น รุ่นสุดท้ายได้อบรมไปแล้ว ในวันแรกของการอบรมในรุ่นสุดท้ายนี้ ก็ยังมีประชาชนต้องการอบรมอยู่เป็นจำนวนมาก ถึงขนาดมายืนออกรอกันเต็มหน้าฐานปฏิบัติการกันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่สามารถรับได้ เพราะเท่าที่รับไว้ในตอนแรกก็พาเข้าไปถึง ๕๕ คนแล้ว ทั้งๆ ที่อยากจะรับมาอบรมกันทั้งหมด

การปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการทุกวันนี้ ภาพที่จินตนาการของทหารไทย แต่หากคุณผู้อ่านเห็นแล้วอาจแปลกใจเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะคนไทยกันเองหรอกครับ ฝรั่งเศสหรือคนแอฟริกันที่มาจากประเทศอื่นยังอดแปลกใจไม่ได้ ที่เห็นคนในพื้นที่ยกมือไหว้กล่าวคำว่า “สวัสดีครับ หรือ สวัสดีค่ะ” อย่างชัดเจน ก็ที่เขาอายุตั้งนานชาวบ้านไม่เห็นทักเป็นภาษาเขาได้ ทหารไทยมาอยู่กันไม่กี่น้ำพักกันก็ทั้งบ้านทั้งเมือง บางครั้งก็เอาสินค้าท้องถิ่นมาขายให้บ้างตามประสานิสัยคนไทยที่เห็นก็อดสงสัยไม่ได้ต้องอดทนซื้อไปบางทีก็เอาไปแจกต่อไม่ได้เอามากินกันหรอกครับ แต่แปลกใจตรงที่ว่าพวกราคาของซัดกว่าลูกผมที่บ้านอีก “สิบห้าบาท หรือ สิบบาท” บอกราคาเป็นบาท แต่ที่ไทยจ่ายเป็นเงินปอนด์ซูดาน ในอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ปอนด์ : ๑๐ บาท เอาเป็นว่ารู้กัน



ความสำเร็จในการกิจรักษาสันติภาพในแคว้นดาร์ฟูร์ของ กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลดีที่ ๑ ถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นเกิดสันติภาพ แต่ความมั่นคงในพื้นที่ที่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของทหารไทยในการปฏิบัติภารกิจที่จริงจัง การตอบรับของผู้นำ และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ในภูมิภาคนี้ เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทหารไทยเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่สำคัญคือ ทหารไทยเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยให้สามารถยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับมิตรประเทศได้อย่างไม่ย่อท้อ บนเวทีโลก อีกไม่ช้านานพวกเขาจะเดินทางกลับมายังประเทศไทย และหอบหิ้วเอาความภาคภูมิใจนี้มาฝากคนไทยเราทุกคน คุณพร้อมหรือยังที่จะรับเอาความภูมิใจจากเขาเหล่านี้ คุณผู้อ่านครับ อ้อ แหมคนที่อ่านของคุณไว้ให้กว้างๆ เพื่อรอรับเขา “กองกำลังเฉพาะกิจ ๔๘๗ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลดีที่ ๑” เร็วๆ นี้ สวัสดีครับ ☺